



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๖๓  
ที่ สข ๐๐๓๓.๐๒๐/ว ๑๒๐๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ /  
หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่าย/ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอให้ผู้ที่มิมีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น  
จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล  
ยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ในการนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดส่งผลงานประเมินได้ทันที  
โดยให้ส่งเอกสารเพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงนาม จำนวนอย่างละ ๑ เล่ม ดังนี้

ลำดับ	เอกสารที่ส่ง	ชำนาญการพิเศษ
๑	แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน (ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับในประกาศฯ)	✓
๒	แบบการเสนอข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับในประกาศฯ)	✓
๓	ผลงานวิชาการ (ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด)	✓
๔	เอกสารหลักฐานประกอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	✓

เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงนามในเอกสารแล้ว ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และสำเนา  
จำนวน ๕ ชุด ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนครบกำหนด ๑๘๐ วัน  
เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือส่งถึงคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ให้ทันตามกำหนดระยะเวลาภายใน ๑๘๐ วัน  
(วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗) นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชวน มุณีแนม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ.กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบคุม ตำแหน่งว่างทุกกรณีและตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการ  
ไปกรณีเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗  
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นายบุญส่ง อยู่นุ่น	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รัตภูมิ
๒.	นายอนันต์ ยอดสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพ บริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
๓.	นางนันทา แก้วพิทยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองสงขลา
๔.	นางรุ่งตะวัน จันทมณี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพะวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สงขลา

/๕. นางนินราหมี...

๕.	นางนินราหมีะ หมดอาดัม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งตำเสา
๖.	นางปัทมา ชื่นชื่น	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองแห หมู่ที่ ๔
๗.	นายปรีชารัตน์ รัตนธำวัลย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลพังลา
๘.	นายชยธร แก้วลอย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบอน
๙.	นายสมมาศ วิไลประสงค์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม
๑๐.	นายอุดร พร้อมมูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตำบลตำบลคูซูด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สทิงพระ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่  
คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล  
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่  
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายบุญส่ง อยู่หนู	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๓๓๗	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๓๓๗	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง พดติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง สถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) ในชุมชน รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		
๒	นายอนันต์ ยอดสวัสดิ์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๑๕๘๑	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองยางแดง ตำบลท่าชะมวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๓๑๒	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามรูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน จากการจำหน่ายยาในร้านชำ ตามมาตรฐานร้านชำ RDU อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระบบการจองคิวออนไลน์ในคลินิกบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"		
				รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		
๓	นางนันทา แก้วพิทยานนท์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๐๙๖๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกล่ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๕๐๗	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง พดติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก ร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการภาคีสุขภาพสู่การมีสุขภาพดี อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ของ รพ.สต.ตำบลท่าช้าง"		
				รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นางรุ่งตะวัน จันทมณี	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพะวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๐๘๗๓	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพะวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๐๘๗๓	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การสร้างเสริมพลังแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (Network Primary Care Unit : NPCU) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		
๕	นางนินราหิมา หมัดอาดัม	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งตำเสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๔๒๔	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งตำเสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๔๒๔	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"		๘๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง พัฒนาคุณภาพงานบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		
๖	นางปัทมา ชื่นชื่น	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองแห หมู่ที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๔๑๑	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองแห หมู่ที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๔๑๑	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๗	นายปรีชารัตน์ รัตนชาวัลย์	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลพังลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๓๗๗	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลพังลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๓๗๗	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		
๘	นายชยธร แก้วลอย	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๒๕๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๒๕๗	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของภาคีเครือข่ายตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา"		
๙	นายสมมาศ วิไลประสงค์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม หมู่ที่ ๗ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๑๓๑๕๗๒	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม หมู่ที่ ๗ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๕๗๒	เลื่อนระดับ
				ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนนำชุมชนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา"		๑๐๐%
				ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง โครงการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด ด้วยลูกอมสมุนไพร ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"		

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๐	นายอุดร พร้อมมูล	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูขุด กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๑๐๑๖	จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูขุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๑๐๒๖	เลื่อนระดับ
						๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง พดtkกรรมการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ"
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การกำหนดนโยบายส่งเสริมความรู้ ทักษะการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"